

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. HG. Hưng Yên: Thực hiện chế độ BHYT cho dân công hỏa tuyến// Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 18 tháng 10. - Tr. 15

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) kể từ ngày 01/10/2018 đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc; 3 đối tượng tham gia trực tiếp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước và 4 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

ĐC.2

02. V. Thu. HDQL BHXH Việt Nam: Giám sát thực hiện BHXH, BHYT tại Hưng Yên//Bảo hiểm xã hội. - 2018. - Ngày 18 tháng 10. - Tr. 3; cũng xem: Sức khỏe và Đời sống. - 2018. - Ngày 19 tháng 10. - Tr. 7

Ngày 17/10/2018, Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên và các sở, ngành, bệnh viện trên địa bàn về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

ĐC.2

03. Diệp Anh. Hưng Yên giải trình về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản: Tránh lãng phí, gây nợ đọng kéo dài//Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 13 tháng 10. - Tr. 6

Ngày 11/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tích cực, quyết liệt chỉ đạo xử lý nợ đọng XDCCB, nhờ vậy số dự án, công trình còn nợ đọng cũng như nguồn vốn nợ đọng XDCCB đã giảm mạnh. Để quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và xử lý nợ đọng XDCCB, trong thời gian tới cần thực hiện quyết liệt các giải pháp như: Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về đầu tư công; đẩy mạnh khai thác nguồn thu, huy động và tranh thủ nguồn lực đầu tư; các dự án không rõ nguồn vốn hoặc không bố trí được nguồn vốn phải đình, hoãn thực hiện; các công trình, dự án không thực hiện được theo kế hoạch sẽ thu hồi vốn đầu tư...

ĐC.222

04. Hải Phong. Hưng Yên giải trình về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản: Phát huy vai trò chủ động các đại biểu//Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 13 tháng 10. - Tr. 6

Cuộc trao đổi giữa phóng viên Báo Đại biểu nhân dân với đồng chí Lê Trí Viễn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ về việc đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ.

ĐC.222

05. Nguyễn Ánh. Hưng Yên giải trình về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản: Chú trọng công tác chuẩn bị tổ chức//Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 13 tháng 10. - Tr. 6

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc: Để tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng trong dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, chất lượng cần chú trọng công tác chuẩn bị. Trong đó, việc thu thập thông tin và lựa chọn nội dung có ý nghĩa rất quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động hội ý, trao đổi với các thành viên, có công văn đề nghị các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh và qua các kênh thông tin khác như ý kiến, kiến nghị của cử tri, phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn, đề xuất để thống nhất nội dung sẽ đưa ra giải trình.

ĐC.222

06. Bách Hợp. Hưng Yên giải trình về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản: Giám sát việc thực hiện lời hứa của “tư lệnh” ngành//Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 13 tháng 10. - Tr. 6

Phiên giải trình về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức trong nhiệm kỳ (2016-2021) đã thành công tốt đẹp và được các đại biểu đánh giá cao song cần tích cực đôn đốc, giám sát việc thực hiện lời hứa của các ngành chức năng liên quan, không được để xảy ra tình trạng giải trình xong để đấy.

ĐC.222

07. Quỳnh Anh. Hưng Yên: 2 công ty vi phạm bảo vệ môi trường bị phạt 500 triệu đồng//Tài nguyên và Môi trường. - 2018. - Ngày 16 tháng 10. - Tr. 10

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt 500 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi miền Bắc (huyện Yên Mỹ) và Công ty TNHH STP Việt Nam (huyện Văn Lâm) vì lỗi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong thời gian qua, chính quyền tỉnh Hưng Yên đang rất mạnh tay với việc kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn.

ĐC.226

08. Quỳnh Anh. Hưng Yên: Cao điểm xử lý tài xế sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn//Giao thông. - 2018. - Ngày 16 tháng 10. - Tr. 6

Từ ngày 01/10 đến 15/11/2018 lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ. Đây là biện pháp nhằm hạn chế mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia và các chất kích thích. Tuần đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 16 trường hợp chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 16 phương tiện các loại.

ĐC.226

09. Hòa Linh. Quyết liệt xử lý “tín dụng đen” ở Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 19 tháng 10. - Tr. 5

Thời gian gần đây, nạn “tín dụng đen” đã ngấm ngấm len lỏi vào đời sống người dân ở Hưng Yên. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ việc có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nhiều người dân nghèo trót vướng vào “vòng” của các đối tượng cho vay nặng lãi đã phải sống khôn khổ, thậm chí có người phải bỏ đi biệt xứ vì bị nhóm cho vay lãi truy đuổi, đòi nợ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sự ra quân quyết liệt và toàn diện, Công an tỉnh Hưng Yên đã và đang quyết tâm đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”, đem lại cuộc sống yên bình và ổn định cho người dân.

ĐC.226

10. Tâm Tâm. Hưng Yên: Thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá//Bưu điện. - 2018. - Ngày 13 tháng 10. - Tr.13

Ngày 09/10/2018, Tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Tham gia Hội thi có 5 đội tuyển gồm các đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và Huyện đoàn, Thành đoàn trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội tuyển trải qua 3 phần thi, bao gồm: Phần chào hỏi, phần thi kiến thức và sáng kiến. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội tuyển đến từ Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, 2 giải nhì, 2 giải ba và một số giải nhánh cho các phần thi xuất sắc.

ĐC.23

11. Thu Hà. Hưng Yên: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội//Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 18 tháng 10. - Tr. 8

Hội Nông dân huyện Khoái Châu đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho 100 cán bộ là chi hội trưởng Hội nông dân các xã, thị trấn trong huyện. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tội phạm, nghiệp vụ quản lý hồ sơ sổ sách đối với chi hội

trưởng, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về công tác quản lý vốn vay, cách ghi chép sổ nghị quyết chi hội và công tác quản lý tài chính ở chi hội...

ĐC.258

KINH TẾ

12. Hải Tiến. Hưng Yên làm nhiều mô hình VietGAP//Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 19 tháng 10. - Tr.11

Từ năm 2015 đến nay, được sự hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông bà con nông dân tỉnh Hưng Yên đã thực hành nhiều mô hình sản xuất VietGAP trên các loại cây ăn quả: Tiêu biểu như mô hình VietGAP trên cây vải tại xã Phan Sào Nam (huyện Phù Cừ) trên cây cam tại xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) và xã Quang Hưng (huyện Phù Cừ)...mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm cho các hộ nông dân.

ĐC.42

13. S.T. Hưng Yên: Cấp chứng nhận nhãn hiệu “Nghệ Chí Tân - Khoái Châu”//Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 16 tháng 10. - Tr. 10; cũng xem: Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 19 tháng 10. - Tr. 11

Sản phẩm nghệ Chí Tân của huyện Khoái Châu vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu". Đây là sản phẩm thứ 13 của tỉnh Hưng Yên, sản phẩm thứ 3 của huyện Khoái Châu (sau gà Đông Tảo và chuối tiêu hồng) được cấp nhãn hiệu bảo hộ. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với người tiêu dùng, đây là bước tiến mới để sản phẩm nghệ Khoái Châu khẳng định vị thế trên thị trường.

ĐC.424.44

14. Hưng Giang. Lễ hội cam Hưng Yên 2018 có quy mô trên 300 gian hàng//Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 19 tháng 10. - Tr. 11

Từ ngày 22-27/11/2018, tại Trung tâm Thương mại huyện Mỹ Hòa, UBND tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức "Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng Đồng bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018". Với quy mô trên 300 gian hàng, đây sẽ là cơ hội để các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giới thiệu và bán sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh đặc biệt là cam Hưng Yên-một trong những loại quả chủ lực, chất lượng cao, được người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng.

ĐC.48

15. Đào Cảnh - Diệp Anh. Giải tỏa chợ chiều ở thành phố Hưng Yên: Vì lợi ích của người dân//Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 14 tháng 10. - Tr.1,4

Tồn tại đã hơn 20 năm, chợ chiều trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên là nơi mưu sinh của không ít hộ kinh doanh, tiểu thương. Tuy nhiên, việc ngang nhiên lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường các tuyến phố để kinh doanh gây mất trật tự, an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khiến người dân không khỏi bức xúc. Từ ngày 15/10/2018, Thành phố sẽ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động việc di dời và dự kiến đến hết tháng 11/2018 sẽ hoàn thành việc giải tỏa, di dời chợ chiều.

ĐC.481